



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ ข่าวหุ้น แนวหน้า มติชน ผจก. รายวัน เดลินิวส์	ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล -เสนอข่าว พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมกรม. ว่า กรม. เห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่ ในส่วนของสธ. 3 โครงการ 1.โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.โครงการตรวจยืนยันแพ้ย้า 10,000 คน 3.โครงการจัดทำบัตร SMART CARD อสม.
ทีวีช่อง NBT เว็บไซต์ thaigov กรม ประชาสัมพันธ์	โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ -เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้ประชาชน ที่วัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ กทม. โดยสำนักอนามัย กทม. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ให้บริการประชาชน 6 ด้านหลัก บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ รถตรวจสุขภาพจิตเคลื่อนที่ กิจกรรมผู้สูงอายุ และให้คำปรึกษาแนะนำโภชนาการ อาหารปลอดภัย อาหารสุขภาพ มีผู้เข้ารับบริการประมาณ 600 ราย
กรุงเทพธุรกิจ	แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ -เสนอข่าว พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมกรม. มีมติแต่งตั้ง นางวิษชุดา จริยะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชีววัตถุ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ) สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผจก.ออนไลน์ มติชน ออนไลน์ ผจก.รายวัน 360 องศา	การใช้กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวถึงการนำกัญชามาใช้รักษาโรค ว่า ขณะนี้มี 2 แนวคิด 1. แนวคิดแบบแพทย์แผนปัจจุบัน คือ ดูสารสำคัญที่มีในกัญชา เช่น THC และ CBD และนำมาพิสูจน์ว่าใช้บำบัดรักษาโรคอะไรได้ 2.แนวคิดแบบองค์รวม คือ นอกจาก THC และ CBD ยังมีสารอื่นๆ ซึ่งสารหลายตัวในกัญชาผสมกันแล้วถึงจะออกฤทธิ์ในการรักษาโรค ผศ.ดร.วิเชียร กิริติณิจกาล อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้วิจัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ให้แก่ อภ. กล่าวว่า ล่าสุดวารสารวิชาการแห่งปีของสเปน พบว่าการใช้สารสกัดกัญชาเดี่ยวๆ รักษาเมะเร็งเต้านมในหนูไม่สำเร็จ แต่เมื่อสกัดทั้งดอกและเป็นเฉพาะพันธุ์ปรากฏว่าเห็นผลชัด เลยมีความเชื่อว่าเป็นพันธุ์นี้และต้องสกัดทั้งดอก
ไทยรัฐ	-เสนอข่าว นายแอนดริว คูโอโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก เปิดเผยว่า นโยบายที่จะออกเป็นอันดับแรกในปีหน้า คือการเสนอให้การเสพกัญชาเพื่อสันตนาการถูกกฎหมาย ขณะที่รัฐบาลนิวซีแลนด์เตรียมจัดการลงประชามติรับรองกฎหมายเสพกัญชาเพื่อสันตนาการ ในวันเลือกตั้งทั่วไปปี 2563
เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ สำนักข่าวไทย มติชน ออนไลน์ ผจก.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ มติชน	สมุนไพรรักษาภูมิแพ้-หอบหืด -เสนอข่าว ม.ธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ อภ. เพื่อต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโรคภูมิแพ้และหอบหืด โดยมีสรรพคุณรักษาอาการโรคภูมิแพ้และหอบหืด โดยอภ.มอบทุนสนับสนุนต่อยอดงานวิจัยกว่า 10 ล้านบาท -ศ. พญ. อรพรรณ โพชนุกูล ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า ทีมวิจัยพบว่าไพลมีคุณสมบัติลดอาการภูมิแพ้ได้ดี จึงคิดค้นร่วมกับนักวิจัยจากหลายสถาบันและรพ. อาทิ รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า และรพ.วชิระ ใช้ระยะเวลาพัฒนานถึง 12 ปี ขณะนี้งานวิจัยยาสมุนไพรรักษาภูมิแพ้จากไพล เข้าสู่ระยะที่ 3 มีการทดลองในคนใช้กลุ่มใหญ่ประมาณ 400-500 คน เพื่อสร้าง

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ความมั่นใจและนำไปสู่การขึ้นทะเบียนกับ อย. ต่อไป ซึ่งจากการทดสอบในเบื้องต้นได้ผลดีมาก สามารถลดอาการภูมิแพ้ ทั้งอาการคัดจมูก ไอ จาม คันตา ผื่นแพ้ผิวหนัง และหอบหืด</p> <p>-ด้านพ.วิฑูรย์ ด้านวิบูลย์ ผอ.อก. กล่าวว่า อก.จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยาแคปซูลสารสกัดโพลีโนการรักษาโรคเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และโรคหอบหืด จากม.ธรรมศาสตร์ และจะขยายกำลังการผลิตสู่ระดับกิ่งอุตสาหกรรมภายใต้มาตรฐาน GMP เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาทางคลินิก โดยอก.พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยทางคลินิกแบบสหสถาบันให้กับม.ธรรมศาสตร์ และความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรแผนปัจจุบัน และผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป</p>
เว็บไซต์พันทิพ	<p>ทจริตก่อสร้างอาคารผู้ป่วนอก</p> <p>-มีการตั้งกระทู้ให้ข้อมูลว่า แม่รับราชการสังกัด กรมก. กระทรวง ส. ได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในกรรมการตรวจการจ้าง การก่อสร้างอาคารผู้ป่วนอก 7 ชั้นของรพ.แห่งหนึ่งสังกัดกรม ก. และได้พบการทุจริตและประพฤติมิชอบของคกก.ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานในหลายๆ เรื่อง จึงทำหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชา แต่กลับส่งต่อหนังสือไปให้ต้นสังกัดของผู้ควบคุมงาน ทำให้ถูกผู้คุมงานและพวกพ้องถึง 5 คดี ทั้งแพ่งและอาญาเรียกค่าเสียหาย 7 ล้านบาท ซึ่งแม่ได้ทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเพื่อให้อธิบดีทำหนังสือให้อัยการช่วยเหลือในเรื่องคดีความ เพราะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ แต่อธิบดีกลับเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ทำให้แม่ต้องเสียเงินจ้างทนายเอง ใช้เวลาต่อสู้ในศาลถึง 20 ปี และยังได้รับผลกระทบโดยถูกกลั่นแกล้งให้อยู่ในตำแหน่งเดิม และได้รับเงินเดือนเท่าเดิม ปัจจุบันคดีสิ้นสุดแล้ว โดยศาลพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่าแม่ทำถูกต้อง รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ชี้แจงคนท้องเสพยาบ้าให้คลอได้ง่าย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผอ.รพร.กระนวน จ.ขอนแก่น กล่าวถึงข้อมูลที่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีพบหญิงตั้งครรภ์เสพยาบ้าเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้คลอได้ง่าย จำนวน 10 ราย ว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีคนใช้ที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ 6 ราย 3 รายอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ อีก 3 รายคลอแล้ว กระบวนการต่อไป ต้องส่งเข้าบำบัดโดยใช้เวลา 4 เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าการเสพยาบ้าจะส่งผลอะไรต่อลูกและแม่ นอกจากนี้ ยังได้ตรวจปัสสาวะและนัดพบทุก 2 สัปดาห์ ขณะนี้ไม่พบปัสสาวะม่วงแล้ว แสดงว่าคนใช้ไม่ได้กลับไปเสพยา ยืนยันว่า ความเชื่อว่าจะเสพยาบ้าแล้วจะช่วยให้คลอได้ง่ายไม่เป็นความจริง</p>
ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย	<p>บัตรทอง</p> <p>-เสนอจม.จากผู้ใช้นามว่า ชราชน ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากรพ. ระบุว่า บัตรทองทำให้คนไข้ล้มรพ. คิวยาวข้ามปี บุคลากรขาดแคลน ซึ่งรัฐสวัสดิการที่มีจำนวนมาก ทั้งบัตรทอง บัตรคนจน บัตรผู้สูงอายุ และบัตรคนพิการ ทำให้มีคณพยาบาลนอกแพทย์เพื่อให้ได้บัตรสวัสดิการ เช่น มีคนโง่งจำนวนมากขอเข้ารับการตรวจประสิทธิภาพการได้ยิน ทำให้ 1.ถ้าสามารถนอกแพทย์ได้ จะได้เงินฟรีทุกเดือน 2.ทำให้ผู้ป่วยจริงเดือดร้อนเพราะคิวยาวมาก 3.เพิ่มภาระงานให้แพทย์และเจ้าหน้าที่</p>
ผจก.รายวัน 360 องศา	<p>สารพิษกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอบทความ เพจ BIRTHAI (มูลนิธิชีวิต) โพสต์ว่า นายรักษเกชา แฉฉฉาย เลขาธิการและโฆษกผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลผลกระทบของสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเซต และเห็นตรงกันว่า สารเคมีดังกล่าวมีอันตรายต่อประชาชน ควรให้ยกเลิกใช้ภายใน 1 ปี และระหว่างนี้ต้องมีมาตรการควบคุมและจำกัดการใช้ หารืออื่นในการกำจัดศัตรูพืชทดแทน ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรทำแผนดำเนินการเสนอภายใน 30 วัน เพื่อติดตามความคืบหน้าอีกครั้งช่วงหลังปีใหม่ และหากไม่ดำเนินการ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเสนอเรื่องต่อกรม. ซึ่งจะเป็นการกดดันให้รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบด้วย</p> <p>-เฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์บรรยากาศการประชุมว่า การประชุมวันที่ 23 พ.ย. 2561 มี พล.อ. วิทวัส รัชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายสาธารณสุขจาก สปสช. และ อย. องค์กรอิสระและตัวแทนคุ้มครองผู้บริโภค และฝ่ายที่ต้องการใช้สารเคมีพืชต่อ สรุปว่า 1.ขอให้ ก.เกษตรไปพิจารณายกเลิกพาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต ภายใน 1 ปี 2.ภายในกำหนด 1 ปี ขอให้ก.เกษตรกำหนดมาตรการจำกัดการใช้ และเผยแพร่อันตรายต่อเกษตรกร 3.ก.เกษตรต้องหามาตรการในการกำจัดวัชพืช แมลง แทนสารพิษดังกล่าว ทั้งนี้ ก.เกษตรต้องส่งรายงานไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน 30 วัน หากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้ง กรม.ทราบ เพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
สยามรัฐ	<p>อุทกภัยภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังน้ำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกรบริการ สถานการณ์ล่าสุดที่รพ.มหาธาตนครศรีธรรมราช สามารถเปิดให้บริการตามปกติ ผู้ป่วยบางส่วนที่ไม่สามารถมารับบริการได้ได้โทรศัพท์มาเลื่อนนัด รพ.ได้จัดทีมหมอครอบครัวและ อสม.ออกเยี่ยมบ้านสำรวจและดูแลกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ และกำชับสถานพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงจัดระบบเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ และติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนที่วางไว้</p>
สวท. กรมประชาสัมพันธ์	<p>เครือข่ายป้องกันควบคุมโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2561 ที่ จ.พิษณุโลก โดยสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ 5 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 2 ที่เป็นปัญหาสำคัญ ได้แก่ โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน เด็กจมน้ำเสียชีวิต ภัยคุกคามจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก วัณโรคและวัณโรคดื้อยา โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และอาหารเป็นพิษ</p>
ข่าวสด	<p>การแข่งขันกีฬาในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การที่เด็กเล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาเป็นสิ่งที่ดี และควรให้การสนับสนุน แต่กีฬาหลายชนิดค่อนข้างอันตรายและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้ เช่น กรณีนักมวยเด็ก ดังนั้น การแข่งขันกีฬาในเด็กที่เหมาะสม ควรเน้นที่ตัวเด็กเป็นหลัก คือให้เด็กมีความสุข สนุก รู้จักน้ำใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และได้พัฒนาทักษะที่จำเป็น ไม่สนับสนุนให้เด็กชกมวยเพื่อให้ได้เงินมาเรียนหนังสือหรือเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ควรมีหน่วยงานหรือองค์กรที่จะช่วยเหลือเด็กที่ชกมวย ไม่ปล่อยให้เด็กเสี่ยงเกิดอันตรายหรือเกิดผลเสียกับคุณภาพชีวิตในอนาคต</p>
nationweekend.com bangkokbiznews.com banmuang.co.th	<p>เทคนิคการนอนในผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า ปัจจัยที่ทำให้การนอนของผู้สูงอายุไม่มีคุณภาพ ได้แก่ การงีบหลับในเวลากลางวัน การนอนไม่เป็นเวลา การเข้านอนก่อนที่จะง่วง หรือเข้านอนเมื่อเลยเวลานอน ใช้เตียงทำกิจกรรมอื่น เช่น ดูทีวี อ่านหนังสือ รับประทานอาหาร มีสิ่งรบกวนในห้องนอน เช่น เสียงดัง มีแสงห้องร้อน ตลอดจนปัญหาจากโรคประจำตัวและปัญหาด้านจิตใจ แนะนำผู้สูงอายุฝึกเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลา รับประทานอาหารให้พอดี ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน งดสูบบุหรี่ งดแอลกอฮอล์ ไม่อ่านหนังสือหรือดูทีวีบนเตียง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุ</p>
เว็บไซต์ mgronline.com sanook.com	<p>เตือนการทำศัลยกรรมหน้าอก</p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊ก "OR No.9 เรื่องเล่าจากห้องผ่าตัด" เตือนภัยเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก ว่าพบคลินิกแห่งหนึ่งมีรีวิวเป็นจำนวนมากและโฆษณาผ่านทางโซเชียล ราคาถูกกว่าคลินิกแห่งอื่นทำให้มีผู้สนใจมาก เมื่อตรวจสอบพบว่าแพทย์เพิ่งจบเพียงปีเดียว และไม่ได้ผ่านการเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ แต่มีใบ certificate เกี่ยวกับความงามจากต่างประเทศ ที่ใช้เวลาอบรมเพียง 2-3 วัน จึงขอเตือนอย่าหลงเชื่อคลินิกศัลยกรรมที่มีรีวิวจำนวนมาก เพราะสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อภาพได้ และอย่าเห็นแก่ของถูก ควรตรวจสอบรายชื่อแพทย์ทาง www.tmc.or.th/check_md/</p> <p>นพ.อดุลย์ชัย ธรรมมาแสงเสริฐ กรรมการบริหารสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย ระบุว่า การเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง ต้องเรียนแพทย์ทั่วไปก่อน 6 ปี จากนั้นเรียนเฉพาะทางทางด้านศัลยกรรมทั่วไปอย่างน้อย 4 ปี และเรียนศัลยกรรมตกแต่ง อีก 3 ปี ผ่าตัดเตือนใจผู้คิดจะทำศัลยกรรม 1.การทำศัลยกรรมมีความเสี่ยง อย่าเชื่อรีวิวมาก 2.ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม 3. แม้เป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็อาจเกิดปัญหาได้ ขอให้คิดถึงความปลอดภัยในการทำ 4.การผ่าตัดใหญ่ เช่น ดูดไขมัน เสริมหน้าอก ควรทำที่รพ.เพราะมีความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์</p> <p>เว็บไซต์ dailynews.co.th posttoday.com, mgronline.com matichon.co.th, naewna.com prachachat.net, thaipost.net tnamcot.com ch3thailand.com mthai.com ,js100.com workpointnews.com thaipbs.or.th springnews.co.th newtv.co.th, kapook.com</p>	<p>พร้อมมากกว่า</p> <p>เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์</p> <p>-เสนอข่าว รศ.กัศกร พุกษานานนท์ อาจารย์ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.จุฬาฯ กล่าวว่า จากการติดตาม นายปวรวิษุทธิ์ ศรีสหบุรี เด็กที่เกิดจากการทำเด็กหลอดแก้วรายแรกของประเทศไทย พบว่า มีสุขภาพแข็งแรงดี ทุกอย่างเป็นปกติ ปัจจุบันสามารถมีทายาทได้ และจากการตรวจติดตามบุตรของนายปวรวิษุทธิ์ตั้งแต่อายุในครรภ์พบว่าปกติดี</p> <p>รศ.นพ.วิสันต์ เสรีภาพงศ์ กล่าวว่า รพ.จุฬาฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยการเก็บเนื้อเยื่อรังไข่แช่แข็ง (Ovarian tissue cryopreservation) ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งและต้องการมีบุตร ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศยุโรปจัดเป็นเทคโนโลยีมาตรฐาน ใช้มากกว่า 10 ปีแล้ว ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการได้ แต่ในประเทศไทยยังเป็นเรื่องใหม่ ประมาณ 1-2 ปี</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>ข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เว็บไซต์ thairath.co.th</p>	<p>ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นางรญาปณีย์ เกียรติไพบูลย์ ผอ.ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ททท.ได้สำรวจสถิติและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มาใช้บริการสุขภาพด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงามในไทย จากผู้ประกอบการทั่วประเทศ 220 ราย ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ 66,492 คน คิดเป็นมูลค่าตลาด 23,128 ล้านบาท การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก 200,000-400,000 บาท ส่วนรีสอร์ต์และศูนย์บำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์และติดยา มีการใช้จ่ายเฉลี่ย 230,000-440,000 บาท และรีสอร์ต์สุขภาพชั้นนำ นักท่องเที่ยวใช้จ่าย 37,000-160,000 บาท ส่วนผลสำรวจพฤติกรรมเชิงลึกความพึงพอใจผู้มาใช้บริการจากเมียนมา ลาว ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย สหรัฐฯ จีน และรัสเซีย พบว่า ส่วนใหญ่รู้จักและหาข้อมูลจากเพื่อนหรือญาติมากที่สุด ตามด้วยเอเจนซีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคือ คุณภาพของสถานประกอบการ อัตราความสำเร็จในการรักษา และชื่อเสียงสถานประกอบการ ส่วนการสำรวจศักยภาพและความพร้อมของบริการสุขภาพด้านต่างๆ พบว่า ไทยมีรพ.และคลินิกที่ได้รับมาตรฐาน JCI 64 แห่ง มากที่สุดในภูมิภาค AEC และมากเป็นอันดับ 4 ของโลก</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>การป้องกันปัญหาเสพติดในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันพบผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษามากที่สุด มีอายุ 18-24 ปี โดยเริ่มใช้ในช่วงอายุต่ำกว่า 18 ปี การที่พ่อแม่ปรับตัวให้เป็นเหมือนเพื่อนกับบุตรหลาน ทำความเข้าใจ ใช้เวลาพูดคุย ถามให้คิด และยอมรับฟังอย่างตั้งใจ ด้วยความรัก ความเมตตา พิจารณาพฤติกรรมอย่างมีเหตุผล โดยไม่ว่ากล่าวตำหนิติเตียน จะช่วยให้พ่อแม่ได้รับรู้ปัญหา สามารถหาทางแก้ไขได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และป้องกันการหลงผิดไปใช้ยาเสพติดได้ตั้งแต่นั้นๆ</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบขช. กล่าวว่า เมื่อรู้ว่าลูกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งที่ต้องทำคือ ตั้งสติ ใช้เหตุผล ร่วมพูดคุยถึงต้นเหตุปัญหาร่วมกัน โดยไม่ตำหนิ ดุด่า หรือลงโทษอย่างรุนแรง สร้างความเข้าใจกับทุกคน ในครอบครัว ให้กำลังใจ แสดงความรัก ความห่วงใย เรื่องโทษภัยของยาเสพติดที่มีต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ การเรียน และความผิดทางกฎหมาย ติดต่อบริการกับครูที่ปรึกษา พาลูกไปปรึกษาแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รพ. ใกล้บ้าน ให้เวลาพูดคุย หาเวลาวางทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ติดตามและเฝ้าระวัง ช่วยประคับประคอง เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ที่แก้ไขปัญหา ลดละเลิกยาเสพติด และใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติด้วยตนเอง</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>หนังสือด้านภัยมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น NCI SHORT FILM AWARD 2018 ภายใต้หัวข้อ "มะเร็ง 5.0 FREE CANCER, CANCER FREE" ว่า เป็นสิ่งที่ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเป็นสื่อกลางให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง นำไปสู่การลดอัตราป่วยและการเสียชีวิตในอนาคต สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ matichon.co.th khaosod.co.th banmuang.co.th	ขอความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก จ.สุรินทร์ -เสนอข่าว ที่ จ.สุรินทร์ พบ ดญ.หทัยกาญจน์ ยอดชรูต (น้องจูน) อายุ 11 ปี มีแผลพุพองทั้งร่างกาย อาการปวด แสบปวดร้อน คั่นตลอดเวลา คล้ายโรคสะเก็ดเงิน เป็นมาประมาณ 4 เดือนกว่า เคยไปรักษาที่รพ.ได้แค่ยามาทา ทางบ้านฐานะยากจน อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือ
ไทยรัฐ	อบรมช่างสักราย จ.กระบี่ -เสนอข่าว นายประเสริฐ วงศ์นา รองนายก อบต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ กล่าวว่า ปัจจุบัน จ.กระบี่ มีสถานประกอบการร้านสักรายจำนวนมาก ชมรมผู้ประกอบการร้านสักรายบนเกาะพีพี ซึ่งมีสมาชิก 30 ราย จึงร่วมกับ กองสาธารณสุข อบต.อ่าวนาง ชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว จัดอบรมตามโครงการกำหนดมาตรฐานการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทผู้ประกอบการร้านสักราย เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านต่าง ๆ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเปิดรับฟัง ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาออก พ.ร.บ.ควบคุม ผู้ประกอบการ โดยนำร่องอบรมที่เกาะพีพีเป็นพื้นที่แรก
โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ สนช. กรมประชาสัมพันธ์ chachoengsaonews.com เว็บไซต์แนวหน้า news1005.fm mgronline.com	ยะลาลุ่มตรวจกระเช้าปีใหม่ -เสนอข่าว พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายวงษ์วิทย์ อัครโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง นายสมยศ เลิศล้ำอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ออกลุ่มตรวจกระเช้าของขวัญที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป ที่ร้านเคมาร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต อ.เบตง จ.ยะลา



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch